

Set Mini Son 3CE Mood Recipe Lip Color Mini Kit



Son môi là niềm đam mê “không đáy” đi với mọi cô gái. Với những dòng son hit, một màu chưa bao giờ là đủ, sưu tập trọn bộ màu mới thật sự thỏa mãn “con nghiện” của các cô. Hãng 3CE thấu hiểu nỗi lòng “nhỏ bé” ấy nên đã “xuất binh” ngay set mini full 5 màu trong bộ sưu tập **Mood Recipe** “đình đám”. Đây chắc chắn sẽ là “con gái khát” hoàn hảo cho các tín đồ, bìa vừa “hợp tình” lại vừa “hợp ví” mà. Những ai đợt vừa rùi đã “lỡ tay vượt mọt” tình yêu của mình thì đây là cơ hội “ngàn năm có một” đấy.

MOOD RECIPE LIP COLOR MINI KIT



***Đặc tính và công dụng:

- Set son gồm 5 thỏi son phiên bản "c tiêu" xinh xắn được xếp gọn gàng trong một hộp giấy màu cam đất, có rạch khuôn để lộ diện 5 thỏi son ra ngoài. Vỏ là dáng dẹt vuông vức sang chảnh và bề mặt nhám lì. Nắp son cũng vô cùng cứng cáp, đóng vào là vừa y hệt như thỏi full size.



#114 ROWS

#116 INKED HEART

#115 MUSS

#909 SMOKED ROSE

#117 CHICFUL



- **Chìt son khá mềm và mượt khi đánh lên môi, cũng không hề cảm thấy dính bột hay nặng môi gì cả >>> Cứ như là “ôm” được trượt trên môi chúng mình vậy nên chỉ cần nhẹ nhàng 1,2 lần swatch là chuẩn khi chôn rùi. Son hệt như không có mùi gì cả nên có thể chịu lòng tất cả các quý cô luôn dĩ.**



- Vì bìn chít là son lì nên **độ bám màu rít cao**. Khi ăn uống nhiều thì màu son cũng phai đi 20% thôi, nhưng sau đó chừ cừn dặm thêm vài lớp là làn môi lại tươi như mới liừn.
Nàng nào môi khô nừu muừn “bon chen” thì nên từy từ bào chít và dùng son dưỡng cừn thận nghen.



◦ Bảng màu là yếu tố chính tạo nên “độ hot xịn xịch” của “công chúa” này

nhà 3CE:

#909 – Smoked Rose: Tông đỏ gạch vô cùng tôn da, quyện rữ ngay c̣ bạn diện ̣m theo style lòng môi hay full môi. Đây cũng là tông màu rực rỡ nhất trong c̣ 5 màu son.

#114 – Rows: tone Nude Beige chụn xác thời thượng là đây >>> Tông này khá kén da và phù hợp với kịu makeup Tây phương (c̣n nḥn nhá màu ṃt khói khi diện màu son này).

#115 – Muse: tone hồng đỏt nữ tính hút ḥn ngay mọi ánh nhìn (như tḥ cái tên c̣a em í, gây sự ṛi loạn trái tim đ̣i phương). Đây là màu “đúng đ̣u ḅng x̣p hạng” trong trái tim các tín đ̣ c̣a BST son Mood Recipe.

#116 – Inked Heart: tone cam đỏt phù hợp với mọi tone da, cho bạn ṿ đẹp tự nhiên mà không chói lóa.

#117 – Chicful: tone tím mạn đậm cḥt Tây Âu, đây là màu tṛm nhất trong ḅng màu >>> cực phù hợp với những mùa lạnh



Ḅng full 5 màu swatch ra tay



Bảng swatch full 5 màu. (Nguồn ảnh: Changmakeup)